

Những người ưu tú nhất của Alberta nhận được vinh dự cao nhất của tỉnh bang

Ngày 19 Tháng Mười 2023 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Tám người Alberta nổi bật đang được công nhận và tôn vinh Huân Chương Xuất Sắc Alberta.

“Huân Chương Xuất Sắc Alberta là một cơ hội nhằm tôn vinh những người trong chúng ta có tinh thần tiên phong và cam kết thực sự để đưa tỉnh bang của chúng ta tiến lên phía trước. Thật vui mừng được chào đón các cá nhân này với tư cách là Thành Viên của Huân Chương.”

Phó Toàn Quyền Salma Lakhani

Những người được giới thiệu năm nay nâng tổng số thành viên của Huân Chương Xuất Sắc Alberta lên 212 trong 44 năm qua. Được thành lập vào năm 1979, Huân Chương Xuất Sắc Alberta là vinh dự cao nhất của tỉnh bang và là một phần chính thức của Hệ Thống Danh Dự Canada.

Các thành viên mới của Huân Chương Xuất Sắc Alberta là:

- **Jim Carter** của Edmonton là người khổng lồ trong lĩnh vực cát dầu của Canada và là nhà lãnh đạo gương mẫu trong sự phát triển bền vững của họ. Bằng cách đổi mới một loạt công nghệ mới, ông đã biến đổi ngành công nghiệp còn non trẻ, khiến nó trở nên hiệu quả hơn và bền vững hơn với môi trường. Ông đã xây dựng một cỗ máy kinh tế hùng mạnh cho đất nước, hình thành một lực lượng lao động có kỹ năng và tạo ra các cơ hội cho người dân bản địa.
- **Max Foran** của Priddis là một giáo viên, giáo sư, tác giả, nhà sử học, nhân vật truyền thông, diễn giả đại chúng và nhà hoạt động vì động vật hoang dã nổi tiếng, người đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sinh viên, nhà sử học và người dân Alberta hàng ngày bằng tư duy độc đáo, nghiên cứu chuyên sâu và cách tiếp cận năng động của mình. Ông là một trong những người đầu tiên khai thác kho

lưu trữ của Bảo Tàng Glenbow để đưa lịch sử của Calgary, Alberta và miền Tây Canada vào cuộc sống cho các thế hệ người dân Alberta.

- **Quý Ngài Rất Đáng Kính Stephen J. Harper** của Bragg Creek là nhà kinh tế, chính trị gia, tác giả và thủ tướng thứ 22 của Canada (2006-2015). Ông đã thay đổi cục diện chính trị của Canada bằng cách hợp nhất cánh hữu bị chia rẽ trước đây thành Đảng Bảo Thủ Canada hiện đại. Ông tiếp tục giành chiến thắng trong ba cuộc bầu cử quốc gia liên tiếp, dẫn dắt Canada vượt qua một thập kỷ đầy thách thức địa chính trị, kinh tế và an ninh phức tạp, đồng thời tiếp tục gây ảnh hưởng đến nền dân chủ.
- **Joe Lukacs** của Calgary là một kỹ sư, doanh nhân và cố vấn, người đã đổi mới các công nghệ và quy trình mới để mang lại không khí sạch hơn cho Alberta, một lợi ích đã lan rộng trên toàn thế giới. Ông đã trực tiếp và gián tiếp cải thiện hiệu quả của các ngành công nghiệp Alberta và sức khỏe của môi trường toàn cầu. Hiện nay, ông cố vấn cho các doanh nhân môi trường, giúp hơn 500 nhà đổi mới ở Alberta thương mại hóa công nghệ sạch của họ.
- **Audrey McFarlane** của Cold Lake đã làm sáng tỏ sự nguy hiểm của chứng rối loạn phổ rượu ở bào thai (FASD) khi nó vẫn còn là một khuyết tật thầm lặng. Bà đã giúp vô số gia đình giải quyết các khó khăn liên quan đến FASD trong khi chuyển tải một cách hiệu quả hoạt động vận động, nhận thức, phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu về FASD từ cộng đồng địa phương của mình đến khán giả trong nước và quốc tế.
- **Quý Ngài Đáng Kính Claudette Tardif** của Calgary là một trong những người ủng hộ và bảo vệ hàng đầu Canada về song ngữ và các quyền ngôn ngữ của người thiểu số. Với tư cách là trưởng khoa Faculté Saint-Jean của Đại Học Alberta, bà là người đầu tiên thực hiện các chương trình học thuật song ngữ ở Canada và miền Tây Canada. Với tư cách là thượng nghị sĩ Canada, bà đã đề xuất Dự Luật C-232 liên quan đến vấn đề song ngữ của các thẩm phán Tòa Án Tối Cao và thiết lập một nghiên cứu lớn về hiện đại hóa *Đạo Luật Ngôn Ngữ Chính Thức*.
- **Stella Thompson** của Calgary là nhà kinh tế học, người ủng hộ phụ nữ và là người tiên phong thực sự trong ngành công nghiệp năng lượng của Alberta. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên trở thành giám đốc điều hành tại một công ty năng lượng lớn. Bà đã trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng ở Canada về thực tiễn quản trị, đi sâu vào các vấn đề xung quanh các tiêu chí về tính đa dạng, hòa nhập, môi trường, xã hội và quản trị từ rất lâu trước khi những thuật ngữ này được đưa ra bàn luận trong phòng họp.

- **Angus Watt** của Edmonton là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tình nguyện viên và nhà từ thiện được kính trọng, người làm việc để giúp Alberta được quan tâm và thành công hơn bằng cách bảo đảm tính bền vững của các nhóm y tế, xã hội, giáo dục, văn hóa và quân sự cung cấp các dịch vụ và chương trình cộng đồng quan trọng. Ông đã giúp nhiều người thành lập các quỹ từ thiện, từ đó tạo ra những nguồn tài trợ đáng tin cậy và các tổ chức cộng đồng vững mạnh hơn.

Thông tin liên quan

- [Huân Chương Xuất Sắc Alberta](#)

Yêu cầu về truyền thông

Erinne Ng

780-919-5505
Viên Chức Truyền Thông, Văn Phòng Phó Toàn Quyền

Gary Mar

587-897-3311
Chủ Tịch, Hội Đồng Huân Chương Xuất Sắc Alberta

Gayle Stannard

780-953-4020
Giám Đốc Điều Hành, Huân Chương Xuất Sắc Alberta
Bản tin này được phân phối bởi Chính Phủ Alberta thay mặt Phó Toàn Quyền.
<http://www.lieutenantgovernor.ab.ca/>